

Số: 413 /CV-HNCT

V/v tuyên truyền Ngày Quốc tế NCT 1/10 và
Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2023

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2023

**Kính gửi: - BDD/Hội NCT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Các đơn vị trực thuộc Trung ương Hội NCT Việt Nam**

Năm 2023, Liên hợp Quốc kỷ niệm lần thứ 33 Ngày Quốc tế NCT (1/10/1991-1/10/2023); tại Việt Nam, vào dịp tháng 10 có các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế NCT (1/10) và Tháng hành động vì NCT Việt Nam (theo chỉ đạo và Quyết định số 544/QĐ-TTg, ngày 25 tháng 4 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ). Ban Thường vụ Trung ương Hội hướng dẫn các cấp Hội, đơn vị trực thuộc nội dung tuyên truyền để vận dụng phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đơn vị kết hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm như sau:

1. Tổ chức tuyên truyền tới hội viên và NCT cả nước về ý nghĩa Ngày Quốc tế NCT (1/10) và Tháng hành động vì NCT Việt Nam. Ban Thường vụ Trung ương Hội gửi Đề cương tuyên truyền kèm theo công văn này để các cấp Hội, đơn vị trực thuộc nghiên cứu vận dụng, tham khảo tuyên truyền;

2. Tiếp tục tuyên truyền các văn bản pháp lý liên quan đến NCT có hiệu lực ban hành (Hiến pháp năm 2013, đặc biệt nội dung liên quan đến NCT; Luật NCT; Chương trình hành động quốc gia về NCT giai đoạn 2021 – 2030; Kế hoạch thực hiện “Tháng hành động vì NCT Việt Nam” năm 2023 của Ủy ban Quốc gia về NCT Việt Nam và các hoạt động trọng tâm Tháng hành động vì NCT Việt Nam do Ban Chỉ đạo Tháng hành động ban hành; các chế độ chính sách liên quan đến NCT; Tuyên truyền kết quả và quán triệt triển khai Nghị quyết Đại hội VI Hội NCT Việt Nam; tuyên truyền Kết luận số 58-KL/TW ngày 23/6/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức và hoạt động của Hội NCT Việt Nam...).

3. Cùng với việc tổ chức tuyên truyền, Hội NCT cơ sở, chi hội, tổ hội có thể tổ chức các hoạt động thiết thực phù hợp với thực tế địa phương (tổ chức tuyên truyền, tọa đàm; đẩy mạnh các hoạt động thi đua “Tuổi cao – Gương sáng” thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, chương trình công tác của từng cấp Hội; thực hiện “xã hội hóa” phong trào toàn dân chăm sóc, phụng dưỡng, phát huy vai trò NCT; kết hợp tổ chức chúc thọ, mừng thọ các hội viên và NCT; vận động gia đình, con cháu và cộng đồng dân cư thăm hỏi, giúp đỡ NCT, nhất là NCT nghèo,

NCT có hoàn cảnh khó khăn theo chủ đề Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2023 là “Người cao tuổi được phát huy và chăm sóc đầy đủ”;...

4. Phối hợp với các đơn vị báo chí tuyên truyền các sự kiện nổi bật của Hội NCT Việt Nam 6 tháng cuối năm 2023: Liên hoan tiếng hát NCT các cấp khu vực và cấp toàn quốc năm 2023; Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2023 tổ chức tại tỉnh Hà Tĩnh gắn với Liên hoan tiếng hát NCT khu vực I; Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận số 58-KL/TW ngày 23/6/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức và hoạt động của Hội NCT Việt Nam; Hội nghị biểu dương NCT tiêu biểu làm kinh tế giỏi toàn quốc giai đoạn 2018 – 2023.

Kết quả triển khai thực hiện, các cấp Hội, đơn vị báo cáo cùng công tác Hội theo kế hoạch về Trung ương Hội, qua Văn phòng để báo cáo Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam.

Nơi nhận: *HL*

- Như trên;
- Thường trực TW Hội (Đề b/c);
- Các Ban, Văn phòng TW Hội;
- Trang TTĐT Hội;
- Lưu Văn thư.

TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH



Trương Xuân Cừ
Trương Xuân Cừ



ĐỀ CƯƠNG TÓM TẮT

Tuyên truyền Ngày Quốc tế NCT (1/10) và Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2023

(Kèm theo Công văn số 413 /CV-.HNCT, ngày 18 tháng 9 năm 2023)

I. Ngày Quốc tế NCT (1/10):

Năm 2023, kỷ niệm lần thứ 33 Ngày Quốc tế NCT (1/10/1991 – 1/10/2023) (theo cách tính của Liên hợp Quốc). Ngày 14 tháng 12 năm 1990, tại Đại hội đồng Liên hợp quốc (theo Nghị quyết 45/106) đã chỉ định ngày 1 tháng 10 là Ngày Quốc tế NCT. Việt Nam là một trong số các nước đã hưởng ứng ngay từ những ngày đầu. Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đã quan tâm đến Ngày Quốc tế NCT (1/10) hằng năm bằng những việc làm thiết thực; Chính phủ đã ban hành Quyết định số 544/QĐ-TTg, ngày 25/4/2015, lấy tháng 10 hằng năm là “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam”.

I. Khái quát về Ngày Quốc tế NCT (1/10):

Liên hợp Quốc đã sớm chú ý tới các vấn đề liên quan đến NCT và đã tổ chức Đại hội thế giới lần đầu tiên trong lịch sử loài người vào tháng 10/1982, tại Tp. Viên, Thủ đô nước Cộng hòa Áo. Tham dự Đại hội có hơn 3.000 đại biểu của các nước và các tổ chức phi chính phủ. Đại hội đã phân tích sâu sắc mọi khía cạnh về NCT; chỉ ra tiềm năng quý giá của NCT; khẳng định tuổi thọ tăng và khẳng định NCT là nhân tố quan trọng của sự phát triển. Đại hội đã trình trọng tuyên bố: “*Cần bảo đảm không một hạn chế nào, mọi quyền lợi của người cao tuổi theo đúng Tuyên ngôn về Quyền con người của Liên hợp quốc*”. Đại hội lịch sử này đã thông qua Chương trình hành động quốc tế dài hạn về NCT (Nghị quyết số 37/51); Phát động Năm Quốc tế NCT (1982); Năm 1991, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua Nghị quyết 46/91 về “*Những nguyên tắc cho người cao tuổi*” làm cơ sở để xây dựng mọi chương trình hành động quốc tế và từng quốc gia; đồng thời căn cứ vào Nghị quyết số 45/106 năm 1990, lấy ngày 1 tháng 10 hằng năm là Ngày Quốc tế NCT, bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 1991 và đã chính thức thông báo cho tất cả các quốc gia trên thế giới.

Bằng việc đề ra Ngày Quốc tế NCT, Liên hợp quốc mong muốn mọi người nhận thức rõ hơn về một thực tế về NCT, thấy rõ khả năng to lớn của NCT đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng xã hội. Đồng thời cũng lưu ý cho cộng đồng trên toàn thế giới về một hiện tượng rất mới mẻ, đó là sự hóa già của dân số và trong tương lai không xa về “*Kỷ nguyên của NCT*”.

Nội dung của Ngày Quốc tế NCT được Đại hội đồng Liên hợp quốc nhấn mạnh: Các cơ quan thuộc Liên hợp quốc, các nước thành viên Liên Hợp quốc, các

tổ chức phi chính phủ, đang chuẩn bị kế hoạch hoạt động sâu rộng để đánh dấu Ngày Quốc tế có ý nghĩa trọng đại này. Nội dung và lĩnh vực hoạt động nhân Ngày Quốc tế NCT, tùy theo điều kiện của mỗi quốc gia, có thể đề cập đến các lĩnh vực cụ thể đó là: Sự cống hiến của NCT trong khoa học; văn học, nghệ thuật; thể thao và phát triển xã hội; những hoạt động hữu ích trong phạm vi gia đình, cộng đồng, học đường và thương mại; bên cạnh việc biểu dương những đóng góp trong nhiều lĩnh vực đối với cộng đồng, cũng cần đề cập đến nghĩa vụ của xã hội cộng đồng đối với NCT, nhất là những người đang gặp khó khăn trong đời sống do tuổi cao, sức yếu.

Đây là một quyết định có tầm quốc tế quan trọng, là biểu hiện sự quan tâm sâu sắc của cả nhân loại đến một hiện tượng mới, đó là sự gia tăng nhanh chóng của dân số NCT, cần thống nhất hành động vì quyền lợi của NCT và vì sự tiến bộ chung của cả nhân loại.

Năm 2002, Đại hội đồng thế giới lần thứ 2 được tổ chức tại thành phố Madrid, Tây Ban Nha đã thông qua Kế hoạch hành động quốc tế Madrid về NCT (MIPPA) nhằm ứng phó với già hóa dân số chỉ ra những cơ hội và thách thức của già hóa dân số trong thế kỷ 21. Hướng tới sự phát triển của một xã hội cho mọi lứa tuổi.

Kế hoạch tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên: NCT và sự phát triển; Nâng cao sức khỏe và hạnh phúc khi về già; Đảm bảo môi trường hỗ trợ cho NCT. Tại Điều 17 của MIPAA công nhận và nhấn mạnh vai trò của các cấp, các chính phủ và cách tiếp cận toàn của xã hội đối với việc thực hiện, đánh giá với vấn đề già hóa dân số.

Từ năm 2002 đến năm 2022, Liên hợp quốc đã tổ chức đánh giá lần thứ tư Kế hoạch Hành động Quốc tế Madrid về NCT.

- Đánh giá cao sự tăng thêm tuổi thọ ở nhiều vùng trên thế giới như là một thành tựu quan trọng của loài người... Sự chuyển đổi nhân khẩu học đó đang buộc tất cả các quốc gia phải mở rộng các cơ hội, đặc biệt là các cơ hội cho NCT thực hiện được tiềm năng của họ để tham gia vào tất cả các mặt của đời sống;

- Cam kết loại bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử bao gồm phân biệt vì lí do tuổi già. Thừa nhận NCT cũng phải được hưởng một cuộc sống đầy đủ, có sức khỏe, được an toàn và tham gia tích cực vào đời sống kinh tế, xã hội, văn hoá và chính trị của xã hội mình;

- Khẳng định thế giới hiện đại đã đạt được sự giàu có và năng lực công nghệ chưa từng có và đang tạo ra các cơ hội phi thường đảm bảo cho con người đạt được một tuổi già mạnh khỏe hơn, với cuộc sống đầy đủ hơn. NCT có thể tham gia đầy đủ vào các hoạt động xã hội, có thể đóng góp có hiệu quả hơn cho cộng đồng của mình và cho sự phát triển của xã hội;

- Tiềm năng của NCT là cơ sở vững chắc cho sự phát triển tương lai. Điều đó làm cho xã hội có thể tin cậy vào các kỹ năng, kinh nghiệm và trí tuệ ngày càng tăng của NCT, không chỉ giúp họ có cuộc sống tốt hơn mà còn tham gia tích cực vào việc nâng cao cuộc sống của toàn xã hội;

- Chúng tôi kêu gọi tất cả mọi người ở tất cả các quốc gia, thuộc bất cứ lĩnh vực nào của xã hội, cá nhân và tập thể, tham gia cống hiến cho mục tiêu bình đẳng cho con người ở mọi lứa tuổi.

Trên cơ sở đề ra nội dung, chương trình hành động cụ thể qua từng giai đoạn trong tiến trình phát triển của xã hội, chủ đề hành động cho từng năm với Ngày Quốc tế NCT, các cơ quan thuộc Liên hợp quốc, các nước thành viên Liên hợp quốc, các tổ chức phi chính phủ đã nỗ lực, kiên trì bền bỉ hoạt động đóng góp cho sự phát triển của xã hội loài người. Từ năm 2001 đến nay, Ngày Quốc tế NCT luôn được gắn từng năm với các chủ đề khác nhau, nhưng tựu chung đều gắn NCT tới một xã hội tương lai, bình đẳng, cống hiến, phát triển...

II. Chủ đề Liên hợp quốc về Ngày Quốc tế NCT” 01 tháng 10 năm 2023:

Năm 2023, kỷ niệm lần thứ 33 Ngày Quốc tế NCT để ghi nhận cột mốc quan trọng này và hướng tới một tương lai thực hiện các cam kết đảm bảo rằng tất cả mọi người trong đó có NCT được hưởng đầy đủ các quyền con người và tự do cơ bản cho bản thân.

Liên hợp quốc đưa ra chủ đề về Ngày Quốc tế NCT: *"Fulfilling the Promises of the Universal Declaration of Human Rights for Older Persons: Across Generations"*. Tạm dịch: *"Thực hiện các lời hứa trong Tuyên bố chung về bảo vệ quyền và lợi ích cho người cao tuổi xuyên suốt qua các thế hệ"*. Đây là sự kiện làm nổi bật tính đặc thù của NCT trên toàn thế giới, tăng cường tình đoàn kết thông qua sự công bằng giữa các thế hệ đưa ra các giải pháp bền vững để thực hiện các cam kết trong Mục tiêu phát triển bền vững do Liên hợp quốc đề ra.

III. Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội về Ngày Quốc tế NCT (1/10) và Tháng hành động vì NCT Việt Nam

1. Ngày Quốc tế NCT (1/10)

*** Những chủ trương và quan điểm của Đảng, Nhà nước ta từ những ngày đầu sau khi Liên hợp quốc ra thông báo về Ngày Quốc tế NCT (1/10):**

Sau khi nhận được thông báo của Liên hợp quốc, ngày 1/10/1991, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (nay là Chủ tịch nước) Võ Chí Công đã ra lời kêu gọi đồng bào cả nước nhiệt liệt hưởng ứng quyết định của Đại hội đồng Liên hợp quốc đã ban hành Nghị quyết số 45/106, lấy ngày 1 tháng 10 hàng năm là Ngày Quốc tế NCT, bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 1991; Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) đã ban hành Chỉ thị số 332 ngày 17/9/1992 về việc Việt Nam tổ chức Ngày Quốc tế NCT, chỉ rõ các ngành, các cấp, các cơ quan đoàn thể cần triển khai trong dịp Ngày Quốc tế NCT (1/10) hàng năm, trong đó xác định "Ngày Quốc tế NCT (1/10) cần được tổ chức tốt, có sự chỉ đạo của các cơ quan Nhà nước, các đoàn thể Nhân dân, dưới sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng".

Các Nghị quyết, Báo cáo Chính trị của Đảng (Nghị quyết Hội nghị lần thứ Bảy BCH Trung ương Đảng; Báo cáo Chính trị Đại hội X của Đảng; Báo cáo

Chính trị Đại hội XI của Đảng; Văn kiện Đại hội lần thứ XII, XIII của Đảng...) đều chỉ rõ cần quan tâm xây dựng chính sách, chương trình hành quốc gia, chăm sóc sức khỏe, tạo điều kiện cho NCT sống, tiếp tục phát huy, bồi dưỡng, giáo dục kinh nghiệm cho thế hệ trẻ... Hưởng ứng “Ngày Quốc tế NCT (1/10)”, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với NCT.

2. Tháng hành động vì NCT Việt Nam

Ngày 25/4/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 544/QĐ-TTg lấy tháng 10 hằng năm là “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam”; Chính phủ thành lập Ủy ban Quốc gia về NCT Việt Nam; Hội NCT Việt Nam thành lập Ban Chỉ đạo Tháng hành động để tham mưu, phối hợp, triển khai các nội dung hoạt động và luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, Hội NCT các cấp là nòng cốt trong hoạt động, là tổ chức xã hội, đại diện cho nguyện vọng, quyền lợi và lợi ích hợp pháp của NCT.

3. Chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia về NCT Việt Nam và Trung ương Hội NCT Việt Nam hưởng ứng “Tháng hành động vì NCT Việt Nam” năm 2023

Trên cơ sở Quyết định số 544/QĐ-TTg, ngày 25/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Tháng hành động vì NCT Việt Nam, Ủy ban Quốc gia về NCT Việt Nam phát động Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2023 với Chủ đề: “Người cao tuổi được phát huy và chăm sóc đầy đủ” nhằm tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, gia đình, xã hội và NCT về mục đích, ý nghĩa của Tháng hành động vì NCT; đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò NCT. Năm 2023, Ủy ban Quốc gia về NCT Việt Nam đã ban hành Kế hoạch thực hiện Tháng hành động vì NCT Việt Nam gửi tới các Bộ, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị tổ chức thực hiện Kế hoạch Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2023 với những nội dung thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm thường xuyên kiểm tra đôn đốc thực hiện, báo cáo kết quả về Trung ương Hội NCT Việt Nam – Cơ quan Thường trực Tháng hành động vì NCT Việt Nam.

Ủy ban Quốc gia hướng dẫn triển khai nội dung hoạt động Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2023 như sau:

3.1 Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì NCT Việt Nam:

Trung ương Hội NCT Việt Nam và Hội NCT/Ban Đại diện Hội NCT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ tình hình cụ thể để xem xét tổ chức hình thức Lễ phát động phù hợp, bảo đảm yêu cầu theo quy định của Chính phủ và địa phương.

3.2 Tổ chức các hoạt động truyền thông:

Tổ chức các hoạt động truyền thông phù hợp trên các phương tiện thông tin đại chúng: Báo chí, truyền hình, kết hợp truyền thông trực quan như treo khẩu hiệu, tờ rơi, tư vấn tại cộng đồng về pháp luật, chính sách hỗ trợ cho NCT. Công tác tuyên truyền cần truyền tải được ý nghĩa và thông điệp của “Tháng hành động vì NCT Việt Nam” năm 2023; những thuận lợi, khó khăn khi nước ta đang trong thời kỳ già hóa dân số.

Phối hợp với ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngành Thông tin và Truyền thông tuyên truyền trực quan (treo khẩu hiệu chuyển tải thông điệp của Tháng hành động; phát tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền về công tác chăm sóc, phát huy vai trò NCT), tổ chức các hoạt động truyền thông tại cộng đồng về chăm sóc, bảo vệ, phát huy NCT.

3.3 Vận động xã hội chung tay chăm sóc, bảo vệ, phát huy vai trò NCT:

Tuyên truyền, xây dựng chính sách pháp luật tạo điều kiện để NCT được phát huy và chăm sóc đầy đủ, tiếp tục phát huy vai trò NCT tham gia sản xuất, kinh doanh. Vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ, hỗ trợ NCT khởi nghiệp, khen thưởng, khích lệ NCT sản xuất, kinh doanh giỏi;

Thực hiện Quyết định số 2156/QĐ-TTg ngày 21/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động Quốc gia về NCT giai đoạn 2021 – 2030; Đề án Nhân rộng mô hình hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025 (Quyết định số 1336/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ). Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, phát triển Quỹ chăm sóc và Phát huy vai trò NCT ở cơ sở để hỗ trợ NCT khởi nghiệp và thực hiện tốt Chương trình Chăm sóc sức khỏe NCT đến năm 2030 (Quyết định số 1579/QĐ-TTg ngày 13/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ).

3.4 Vận động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân:

Vận động nguồn lực chung tay chăm sóc NCT nghèo, NCT có hoàn cảnh khó khăn. Ủng hộ nguồn tài chính để xây dựng và phát triển Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT ở cơ sở;

Tổ chức thăm, tặng quà và động viên giúp đỡ NCT nghèo, NCT có hoàn cảnh khó khăn.

3.5 Phát triển và duy trì hoạt động các CLB Liên thế hệ và các loại hình CLB văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phù hợp với NCT; tổ chức các hoạt động thi đấu, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của NCT.

3.6 Triển khai Nghị quyết Đại hội VI Hội NCT Việt Nam nhằm thực hiện tốt 30 nhiệm vụ, 03 chương trình công tác và 02 nhiệm vụ Chính phủ giao.

III. Định hướng thông tin, tuyên truyền các sự kiện nổi bật của Hội NCT Việt Nam 6 tháng cuối năm 2023

1. Liên hoan Tiếng hát NCT năm 2023:

Liên hoan tiếng hát NCT năm 2023 được tổ chức tại 3 khu vực và toàn quốc. Khu vực I, gồm các tỉnh phía Bắc và Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2023, tổ chức tại tỉnh Hà Tĩnh (dự kiến từ ngày 27 – 30/9/2023); khu vực II gồm các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên, tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa (dự kiến từ ngày 04 – 06/10/2023). Khu vực nam Bộ tổ chức tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (từ ngày 13 – 15/9/2023; Liên hoan toàn quốc tổ chức tại Thủ đô Hà Nội (dự kiến cuối tháng 10/2023). Sự kiện này là năm đầu tiên Hội NCT Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch tổ chức Liên hoan tiếng hát NCT có quy mô rộng khắp, sôi động ở tất cả các cấp, các địa phương, là sân chơi bổ ích, tạo không khí phấn khởi, để NCT tiếp tục sống vui, khỏe, hạnh phúc. Thông qua Liên hoan tiếng hát NCT cấp khu vực và toàn quốc năm 2023 tuyên truyền sâu rộng tạo không khí sôi nổi, khích lệ, động viên NCT tham gia phong trào văn hóa, văn nghệ, nâng cao đời sống tinh thần, hỗ trợ NCT sống vui, khỏe, sống có ích, sống hạnh phúc góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. Dự kiến sẽ truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình địa phương nơi đăng cai tổ chức khu vực, liên hoan toàn quốc dự kiến sẽ truyền hình trực tiếp trên sóng Đài tiếng nói Việt Nam VOV.

2. Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2023:

Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2023 sẽ được tổ chức tại tỉnh Hà Tĩnh và dịp tổ chức Liên hoan tiếng hát NCT khu vực I. Sự kiện này cần thông tin, tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa về sự kiện Lễ phát động Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2023 với chủ đề “Người cao tuổi được phát huy và chăm sóc đầy đủ” nhằm khơi dậy truyền thống tốt đẹp, phát huy vai trò, đóng góp tích cực của NCT trong gia đình, xã hội; đề cao trách nhiệm, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, các ban, bộ, ngành đoàn thể và toàn xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò NCT.

3. Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận số 58-KL/TW của Ban Bí thư về tổ chức và hoạt động của Hội NCT Việt Nam:

Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận số 58-KL/TW của Ban Bí thư về tổ chức và hoạt động của Hội NCT Việt Nam được tổ chức vào ngày 12/9/2023. Sự kiện này cần tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa chính trị, thể hiện mối quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối hoạt động và công tác của Hội NCT Việt Nam; tuyên truyền nội dung quan trọng được đại diện lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương quán triệt tại hội nghị, đồng thời phản ánh kịp thời việc tổ chức triển khai ở các cấp, các địa phương.

4. Hội nghị biểu dương NCT tiêu biểu làm kinh tế giỏi toàn quốc lần thứ IV, giai đoạn 2018 – 2023

Hội nghị biểu dương NCT tiêu biểu làm kinh tế giỏi toàn quốc lần thứ IV, giai đoạn 2018 – 2023, dự kiến tổ chức tại Thủ đô Hà Nội (tháng 11/2023). Sự kiện này cần thông tin, tuyên truyền tạo lan tỏa xã hội về điển hình NCT tiêu biểu trên các lĩnh vực kinh tế; động viên, khuyến khích NCT tiếp tục phát huy vai trò tham gia phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trao đổi, học tập kinh nghiệm nhằm nhân rộng các gương điển hình tiêu biểu xuất sắc, các mô hình hay, cách làm mới sáng tạo, hiệu quả trong phong trào NCT làm kinh tế giỏi trên cả nước. Thông qua hoạt động tôn vinh, tuyên truyền kết quả NCT làm kinh tế giỏi, góp tiếp tiếng nói hoàn thiện thể chế, chính sách cho NCT trong thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện Nghị quyết Đại hội VI Hội NCT Việt Nam, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đề ra.

Hưởng ứng Ngày Quốc tế NCT (1/10) và Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2023, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam đề nghị Ban Đại diện/Hội NCT các tỉnh, thành phố, các cấp Hội, các đơn vị trực thuộc Trung ương Hội NCT Việt Nam quan tâm chỉ đạo, tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả, phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đơn vị./.

BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG HỘI

Nguồn dịch :

<https://www.un.org/en/observances/older-persons-day>

<https://social.desa.un.org/issues/ageing/international-day-of-older-persons-homepage>

